



Giới thiệu

PHẦN BIỂU DIỄN

Để tưởng nhớ nhạc sĩ
TRỊNH CÔNG SƠN

TRONG CHƯƠNG TRÌNH
BOB DYLAN – LIVE IN VIETNAM

Mười Năm Nhớ

Trình Công Sơn

Ca - nhạc sĩ người Mỹ **Joan Baez**, một trong những người tiên phong trong phong trào phản chiến chống chiến tranh Việt Nam, đã từng công khai gọi

Trịnh Công Sơn là “**Bob Dylan của Việt Nam**”.

Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên,
và công ty **Saison Sound System** xin trân trọng thông báo:

Phản biểu diễn để tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

sẽ **mở màn** cho chương trình

Bob Dylan – Live in Vietnam

như một sự tri ân sâu sắc đến người nhạc sĩ tài ba của Việt Nam - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chương trình bắt đầu lúc **18g45** ngày **10/4/2011**

tại **trường Đại học Quốc tế RMIT**

(702 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh)

Phản biểu diễn này sẽ gồm các ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, kéo dài 60 phút với các giọng ca hàng đầu Việt Nam như: Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Quang Dũng, Đức Tuấn, saxophonist Trần Mạnh Tuấn,... Một lần nữa, âm nhạc Trịnh Công Sơn được giới thiệu rộng rãi đến bạn yêu nhạc trên toàn thế giới. Các đơn vị truyền thông danh tiếng thế giới cũng đã sẵn sàng hỗ trợ, giới thiệu thông tin về buổi diễn này như tạp chí CQ, The New York Times, Rolling Stone, kênh truyền hình âm nhạc Channel [V],...

Khi nói về sự kiện này, Bà Trịnh Vĩnh Trinh – đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia sẻ: “*Vô cùng xúc động và tự hào là những gì chúng tôi muốn nói vào thời điểm này. Tôi xin đại diện Ban tổ chức trân trọng tri ân những tình cảm mà đồng bào Việt Nam và bạn bè Thế giới đã dành cho anh Sơn. Đây không chỉ là vinh dự cho gia đình mà còn là vinh dự của người Việt Nam.*”

Phản biểu diễn để tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong chương trình Bob Dylan – Live in Vietnam sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV4, YanTV vào lúc 18g45.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết về:

- **Phản biểu diễn để tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn**
trong chương trình **Bob Dylan – Live in Vietnam**, anh/chị vui lòng liên hệ:

Lê Minh Hiếu

PR Executive

BHD Co.,Ltd. - HCMC Branch

[Mobile] : 0908637832

[Email] : hieulm@bhdvn.com

leminhhieu1408@gmail.com

- Thông tin về chương trình **Bob Dylan – Live in Vietnam**, anh/chị vui lòng liên hệ:

(84) 932 103 985 / (84) 907 539 239 (Tiếng Anh)

(84) 83 517 2208 (Tiếng Việt)